



ที่ อว ๘๐๓๑.๑/ว ๑๘

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗

**เรื่อง** ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ประเมินและพิจารณาบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๔

**เจริญพร** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ บุญนิยม

<b>สิ่งที่ส่งมาด้วย</b>	๑. บทความ และแบบประเมินบทความ	จำนวน ๓ ชุด
	๒. แบบตอบรับ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. ใบสำคัญรับเงิน	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๔ เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการสร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน (Buddhist innovation and the creation of a sustainable peaceful society)” ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานวิจัยหรือสร้างพุทธนวัตกรรมให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อบริการวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานวิชาการ วิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ นิสิต ทั้งของรัฐและเอกชน ผู้สาธารณชน สร้างองค์ความรู้ขยายการวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างคณาจารย์ นิสิต จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานวิชาการ วิทยานิพนธ์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และเพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้จากงานวิจัย งานวิชาการ วิทยานิพนธ์ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้พิจารณาแล้วว่า ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ประเมินและพิจารณาบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๔ ทั้งนี้ เพื่อให้บทความที่ดีพิมพ์ในการประชุมวิชาการมีเนื้อหาสาระถูกต้อง มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป เมื่อท่านได้อ่านและพิจารณาบทความครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งผลการประเมินบทความ/แบบตอบรับ กลับมายัง E-mail: [kkmcunic@gmail.com](mailto:kkmcunic@gmail.com) พร้อมด้วยใบสำคัญรับเงิน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงลายมือชื่อ และเลขที่บัญชีธนาคาร จำนวน ๑ ฉบับ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อกองบรรณาธิการจะได้รวบรวมและปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของท่าน หลังจากนั้นจะได้ส่งค่าตอบแทนในการอ่านและพิจารณาบทความมายังท่านตามระเบียบต่อไป

จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี ขออนุโมทนาขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอเจริญพร

(พระราชพัฒนวิชรบัณฑิต, รศ.ดร.)

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย